



ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
เรื่อง เรียกบัญชีสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
(Science Math Talent Program) ครั้งที่ ๘

ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science Math Talent Program) มีการประกาศผล รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ ๑ ราย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจึงดำเนินการเรียกบัญชีสำรอง ลำดับที่ ๑๑ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกปฏิบัติดังต่อไปนี้

- มารายงานตัวและมอบตัว ชำระเงินบำรุงการศึกษา ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวิชาการ
- กรณีนักเรียนที่ดำเนินการมอบตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ในทุกกรณี

ผู้ที่ไม่มารายงานตัว มอบตัวและชำระเงินบำรุงการศึกษา ตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์ ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ผลคะแนนการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เรียงตามลำดับคะแนน)

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
83	71600226	ทิปปกรณ์ ตั้งคุณากร	สำรองลำดับที่ 11	<p>ให้ผ่านการคัดเลือก สำรองลำดับที่ 11</p> <p>ให้นักเรียนนำมอบตัว และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา .</p> <p>ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น</p> <p>หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565</p> <p>2. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลการมอบตัวในระบบออนไลน์ <a href="http://www.tup.ac.th">www.tup.ac.th</a> ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.</p> <p>3. ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารข้อตกลงการเป็นนักเรียนใหม่ เพื่อกรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียน และนำส่งครูที่ปรึกษาในวันเปิดภาคเรียน</p>